

# ซาบีน่า ดุม ซีรียี่ ชวนสาว ๆ สนุกกับแพชั่นด้วยบรา ไอเท็มสุดจี๊ด มอบเคล็ดลับของสาวคัพเล็ก ให้ “ดุม เว้า เป๊ะ” อย่างมั่นใจ



ซาบีน่า เพราะเราคือเพื่อนที่เข้าใจผู้หญิง โดยบริษัท ซาบีน่า (จำกัด) มหาชน จัดแพชั่นโชว์ซาบีน่า ดุม ซีรียี่ “ดุม เว้า เป๊ะ” สนอง Needs จี๊ด Items ไปกับชุดชั้นในดันทรงคอลเลคชั่นพิเศษ ที่เต็มไปด้วยรูปแบบ สีสันและลวดลายสุดชิคเอาใจสาวคัพเล็ก ให้สนุกกับการแต่งตัวตามเทรนด์ได้อย่างมั่นใจ ด้วยฟังก์ชันการดันทรงแบบ “Doomm Doomm” ไปกับไอเท็มใหม่อย่าง Doomm Doomm Body Bra พร้อมสองไอเท็มสุดพิเศษอย่าง Soft Doomm T-Back และ Soft Doomm Low Back Converter พร้อมเผยเคล็ดลับการมิกซ์แอนด์แมทช์ชุดชั้นใน ซาบีน่า ดุม ซีรียี่ ให้เจิดจรัสเป็นสาวแพชั่นนิสตาสุดชิค โดยแพชั่นกูรูชื่อดังอย่างคุณเจนวิฑ ศรีศราภณ ณ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล21 และดิจิตอล เกตเวย์ สยามสแควร์



นายอมรเทพ อสีปัญญา ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพราะซาบีน่าเข้าใจถึงความต้องการของผู้หญิง โดยเฉพาะสาว ๆ ที่มีคัพเล็ก ซึ่งมักขาดความมั่นใจในสรีระและการแต่งตัวของตนเอง และยังส่งผลให้สูญเสียบุคลิกภาพที่ดีไปพร้อมๆ กับสูญเสียความมั่นใจได้อย่างง่ายดาย ซาบีน่าจึงขออาสาเป็นผู้ช่วยที่จะเรียกคืนความมั่นใจให้สาว ๆ ได้แต่งตัวตามเทรนด์ได้อย่างมั่นใจ ด้วยชุดชั้นในดันทรงคอลเลคชั่นใหม่อย่าง “ซาบีน่า ดุม ซีรียี่” ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสาวคัพเล็กที่ชอบการแต่งตัวตามเทรนด์แพชั่น ด้วยฟังก์ชันการดันทรงแบบ “Doomm Doomm” ไปกับไอเท็มใหม่อย่าง **Doomm Doomm Body Bra** บราดันทรงแบบเกาะอกฟองหนาพิเศษ พร้อมสีสันและลวดลายที่สดใส หรือจะเลือกดันทรงให้สวยเป็นธรรมชาติแบบ “Soft Doomm” กับสองไอเท็มสุดพิเศษ **Soft Doomm T-Back** บราดันทรงสายหลังตัวที่ และ **Soft Doomm Low Back Converter** บราดันทรงแบบไขว้หลังพันเอว ที่ไม่ว่าเทรนด์การแต่งตัวจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วแค่ไหน สาว ๆ ก็สามารถสวยได้ในแบบ “ดุม เว้า เป๊ะ” ได้อย่างมั่นใจ และกลายเป็นแพชั่นนิสตาสุดชิคได้ในทุกโอกาส นอกจากนี้ ซาบีน่ายังเอาใจสาว ๆ ด้วยโปรโมชันสุดฮอต “สนอง Need จี๊ด Items” เอาใจสาว ๆ สาวกซาบีน่า ดุม ซีรียี่ เพียงซื้อครบทุก 1,500 บาท ก็สามารถรับคูปอง เพื่อส่งรหัสของรางวัลที่อยากได้ลุ้นรับรางวัลสุดจี๊ดถึง 11 รายการ ได้ถึง 5 ม.ค. 57 นี้”

**คุณเจนวิท ศรีศรารากณ แพชั่นกูรูชื่อดัง** เผยว่า “ผู้หญิงไม่ว่าจะยุคสมัยไหน ก็อยากสวยดูดีมีสไตล์ด้วยกันทั้งนั้น

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ตนเอง สาวๆ จึงต้องอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆ อยู่เสมอว่าแฟชั่นแบบใดบ้างที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ และอินไปกับเทรนด์การแต่งตัวล่าสุดได้อย่างมีสไตล์ แต่สาวไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับความเหมาะสมในแต่ละโอกาสและวัฒนธรรมการแต่งตัวแบบไทย ซึ่งเป็นแฟชั่นที่สามารถโชว์ให้เห็นสัดส่วนผิวพรรณได้บ้างแต่ต้องไม่โป๊ โดยเฉพาะในหมู่สาวไทยที่นิยมสุดๆ เช่น เสื้อเว้าไหล่ เสื้อแขนงุด เสื้อกล้าม เสื้อคอกว้าง หรือแม้แต่เสื้อผ้าในสไตล์หวานเซ็กซี่อย่างเดรสเปิดหลังก็กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในกระแสไม่แพ้กัน ที่สำคัญแฟชั่นดังกล่าวจะสวยสมบูรณ์แบบ ไม่ได้ หากชุดชั้นในที่สวมใส่ไม่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับแฟชั่นประเภทนี้ ดังนั้นไอเท็มชิ้นสำคัญที่สาวๆ แฟชั่นนิสต์ไม่ควรมองข้าม นั่นคือชุดชั้นในที่สามารถดึงเอาจุดเด่นของเสื้อผ้า มามีคซ์แอนด์แมทซ์กับชุดสวยได้อย่างลงตัว โดยที่สายบราไม่โผล่มาเกะกะกวนใจแม้เคลื่อนไหวร่างกาย และเพื่อให้สาวๆ ได้สนุกกับการแต่งตัวตามเทรนด์ได้อย่างมั่นใจในทุกโอกาส”

“ชุดชั้นในซาบีน่า ดุม ซีรี่ส์” ยังผลานเอาฟังก์ชันการดันทรงเอาใจสาวๆ คัพเล็ก ที่มาพร้อมกับลูกเล่นพิเศษอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการไขว้สายเพื่อซ่อนสายชุดชั้นในภายใต้เสื้อผ้า เพื่อให้สาวๆ สามารถใส่ชุดสวยทุกชุดได้อย่างมั่นใจ พร้อมเติมเต็มเสน่ห์การแต่งกายให้สาวๆ แฟชั่นนิสต์สุดชิค ได้สนุกสนานกับการแต่งตัวตามแฟชั่นทุกรูปแบบอย่างไม่มีข้อจำกัด ทั้งชุดเกะออก สายเดี่ยว เสื้อไหล่เดี่ยว คล้องคอ โดยไม่ต้องกังวลว่าสายแขนจะโผล่มาเกะกะชุดสวยอีกต่อไป พร้อมเนรมิตความสวยโดดเด่นในทุกสไตล์การแต่งตัวและทุกโอกาสตามต้องการ” แฟชั่นกูรูชื่อดัง คุณเจนวิทกล่าว

พบกับชุดชั้นใน “ซาบีน่า ดุม ซีรี่ส์” (Sabina Doomm Series) ผู้ช่วยที่เป็นมากกว่าชุดชั้นในดันทรง มีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ในราคา 620-720 บาท พร้อมพบกับโปรโมชั่นสุดฮอต “สนอง Need จิต Items” ให้สาวๆ สวยเป๊ะเวอร์ยิ่งขึ้นกับไอเท็มจิดๆ โดนใจถึง 11 รายการ เพียงซื้อดุม ซีรี่ส์ ครบทุก 1,500 บาท (ยอดสุทธิ) รับคูปองรหัสลุ้นไอเท็ม เป๊ะ 1 ใบ พิมพ์รหัสลุ้น ตามด้วยรหัสของรางวัลที่อยากได้ ส่ง SMS มาที่เบอร์ 4504333 (ครั้งละ 3 บาท) นอกจากนั้นทุก SMS ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ได้แก่ แพคเกจตั๋วเครื่องบินไปกลับ พร้อมที่พักสุดหรูที่ศรีพินนา 3 วัน 2 คืน รวมมูลค่า 50,000 บาท MacBook Air 13” มูลค่า 34,000บาท ไอโฟน 5S มูลค่า 22,900 บาท หมวดเซตรวมสนุก 5 มกราคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรอบที่ 1 ของรางวัลลำดับที่ 1-5 ปีได้รับ SMS วันที่ 12 พ.ย. 56 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 14 พ.ย. 56 ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ Sabina Doomm Series ของรางวัลลำดับที่ 6-11 ปีได้รับ SMS วันที่ 5 ม.ค. 57 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 10 ม.ค. 57 ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ Sabina Doomm Series สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Sabina Call Center โทร.02-422-9430 และwww.facebook.com/SabinaDoommSeries